

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2021 của UBND thị trấn Sịa

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 của thị trấn. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 đã đề ra, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường, công tác thu chi ngân sách và xây dựng cơ bản

1. Dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

Thường xuyên theo dõi về diễn biến giá cả thị trường, tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu tại Trung tâm thương mại Quảng Điền, nhìn chung giá cả hàng hóa (lương thực) không thay đổi, một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ so với tháng trước. Đã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống dịch tại TTMM Quảng Điền và các cơ sở sản xuất tại Cụm Tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất và bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đánh giá các cơ sở sản xuất có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid -19 thấp, TTMM Quảng Điền an toàn mức độ 2.

2. Nông nghiệp toàn diện

2.1 Trồng trọt

Tập trung chỉ đạo 02 HTX thông báo cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa Hè thu năm 2021. Đến ngày 26 tháng 8 toàn thị trấn đã thu hoạch xong 425,4 ha lúa, đạt 100% diện tích, đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ. Đã thăm đồng đánh giá năng suất vụ Hè Thu ước năng suất lúa đạt 62 tạ/ha, giảm 0,7 tạ/ha so với vụ Hè Thu năm 2020, sản lượng 2.637,4 tấn; rau các loại năng suất 99 tạ/ha, sản lượng 161,1 tấn; khoai lang năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 4,5 tấn; đậu các loại năng suất 10 tạ/ha, sản lượng 1,2 tấn.

2.2 Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Tập trung chỉ đạo tăng cường theo dõi, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng. Đến nay, tình hình chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, chưa có dịch bệnh xảy ra trên địa

bàn. Ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2021. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với Ban điều hành Tổ dân phố để thống kê đàn gia súc, gia cầm để tiêm phòng vắc xin vật nuôi đạt chỉ tiêu kế hoạch. Chỉ đạo ban chăn nuôi thú y phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y và công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc và những nơi có nguy cơ cao.

Tiếp tục chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản tận thu trước mùa mưa bão, đến nay đã thu hoạch: tôm 60 tấn, cua 07 tạ. Triển khai cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký cho tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12m, đến nay đã có 25/29 hộ dân đăng ký.

Đã tổ chức 01 đợt tuần tra đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt hàng loạt, đoàn kiểm tra đã tiến hành bắt, lập biên bản 03 trường hợp vi phạm.

Đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2020; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2021.

3 Tài nguyên môi trường

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định mà người dân đến giao dịch. Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 02 đơn tranh chấp về đất đai. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng mà các hộ dân trên địa bàn đang sử dụng; đến nay đã có 7/9 tổ dân phố hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung diện tích đất nông nghiệp.

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và Công ty hợp danh Số 2 Sở tài chính tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư xen ghép TDP Uất Mậu và TDP Khuông Phò Nam, thu gần 17 tỷ đồng. Đã lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại khu dân cư xen ghép TDP Vân Căn và TDP Khuông Phò Nam.

Xác nhận kê khai đăng ký mồ mã, đến nay đã đạt tỷ lệ 99% số mộ, còn lại một số mộ vô chủ và mộ do làng Thủ Lễ Nam quản lý chưa đến đăng ký kê khai.

Lập dự án GPMB công trình để xây dựng công trình Mở rộng trường Tiểu học Số 2 thị trấn Sịa; Dự án GPMB, đo đạc chỉnh lý, lập bản đồ địa chính cắm mốc phân lô khu dân cư xen ghép phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Quản lý đô thị

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định, tham mưu UBND huyện cấp 05 giấy phép xây dựng. Đã ra quân ra quân 04 đợt lập lại trật tự đô thị tại khu vực trước TTTM huyện.

5. Xây dựng cơ bản

Tiếp tục thi công công trình hạ tầng khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện, công trình đường vào trường mầm non Bình Minh (Cơ sở 2) đến đường vào Chùa Khuông Phò, đường Kiệt 2 Tam Giang thuộc TDP An Gia, hạ tầng khu dân cư xen ghép từ đường Nguyễn Kim Thành đến đường Nguyễn Đình, công trình đường ven sông Sịa, đoạn từ đường Nguyễn Vĩnh (Cầu Vĩnh Hòa) đến đường Tỉnh Lộ 4 (Trạm bơm Tây Hưng). Thi công công trình nhà văn hóa TDP Thạch Bình, công trình Trường Mầm non Bình Minh, Hạng mục: Nhà đa năng, công trình nhà vệ sinh Trường Tiểu học Số 1 thị trấn Sịa và trường mầm non Sơn Ca.

Triển khai cấp phát 80 tấn xi măng cho các Tổ dân phố Giang Đông, Tráng Lực, Thạch Bình để bê tông hóa các tuyến đường kiệt trong tổ dân phố và xây dựng mương thoát nước.

Đã bàn giao mặt bằng trạm bơm tiêu Trén.

6. Công tác thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách đến 31/7/2021 là 33.244.103.509/44.354.000.000 đồng đạt 75% so với dự toán huyện giao; ngân sách thị trấn được hưởng là: 16.994.642.335 / 43.198.576.557 đồng đạt 39,3% so với dự toán HĐND thị trấn giao. Chi ngân sách đến 31/7/2021 là 6.507593.300 đồng, đạt 15%.

Phối hợp với Đội thuế Số 4 tiến hành thu thuế đối với các hộ kinh doanh còn nợ đọng thuế và thu thuế nhà ở tư nhân.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Chỉ đạo các trường học tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021 theo kế hoạch.

2. Đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021).

3. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình y tế cộng đồng; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2021.

4. Thực hiện Kết luận số 206/KL-TTr ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị trấn Sịa đã mời các đối tượng đang hưởng chế độ CĐHH tiến hành bổ sung các loại giấy tờ chứng minh vùng miền theo yêu cầu và đã gửi lên cấp trên đúng thời gian quy định.

- Triển khai nghị quyết 68/NQ-CP và quyết định số 23/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn, bước đầu đã tiếp nhận và liên thông 03 hồ sơ thuộc đối tượng hộ kinh doanh lên các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hỗ trợ theo quy định.

- Hướng dẫn hoàn thiện 02 hồ sơ chuyển đổi người thờ cúng liệt sĩ; 01 hồ sơ MTP thuộc đối tượng 62, 05 hồ sơ MTP đối tượng BTXH

- Tiến hành làm các thủ tục để hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng (giai đoạn 3) theo quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Xuân Diệp ở tổ dân phố Uất Mậu và bà Lê Thị Thuận ở tổ dân phố An Gia.

- Phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà cho 15 người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn, tổng trị giá 3.000.000đ.

- Phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành lấy phiếu khảo sát 10 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo về nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

- Thực hiện nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có đối tượng đơn thân nuôi con thuộc hộ cận nghèo, đã tiến hành rà soát và làm hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 07 trường hợp đủ điều kiện hưởng.

- Làm thủ tục tăng, giảm BHYT cho các đối tượng kịp thời và chính xác.

III. Quốc phòng , An ninh, Tư pháp - hộ tịch, Cải cách hành chính, hoạt động của Trung tâm thương mại

1. Quốc phòng

Triển khai LLDQ trực bảo vệ ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Triển khai rà soát danh sách nam thanh niên trong độ tuổi SSNN từ 18 đến 25 tuổi và 26 đến 27 tuổi đối với các nam thanh niên các tổ dân phố. Chuyên Nghĩa vụ quân sự cho các em đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn.

Đã kiện toàn và ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thị trấn Sịa để thực hiện việc phòng chống thiên tai theo kế hoạch. Tiến hành tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2020, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2021.

2. An ninh

Đã triển khai công tác nắm tình hình an ninh trật tự và tình hình lễ Vu Lan trên địa bàn, qua nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp nổi lên liên

quan đến an ninh trật tự. Phối hợp Thanh tra Sở Thông tin truyền thông, Công an tỉnh đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Tiến Anh ở tổ dân phố Giang Đông có hành vi “ giã mạo tổ chức, cá nhân phát tán thông tin giã mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Tổ chức tiếp công dân giải quyết các thủ tục về quản lý cư trú, triển khai làm sạch dữ liệu thông tin dân cư trên hệ thống, phối hợp với Công an huyện tiến hành cấp CCCD cho công dân trên địa bàn; đồng thời tiến hành điều tra cơ bản tình hình dân cư.

Về trật tự an toàn xã hội, trong tháng xảy ra 03 vụ: trong đó, cố ý gây thương tích 01 vụ, vụ trộm cắp tài sản 01 vụ, tai nạn giao thông 01 vụ .Tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông , đồng thời tổ chức 8 ca tuần tra mật phục với 24 lượt cán bộ tham gia.

3. Tư pháp - hộ tịch

Triển khai thực hiện Thông tư 01/TT-BTP của Bộ tư pháp về thực hiện Nghị định 23/NĐ-CP của Chính phủ. Trong tháng 9 (từ ngày 25/7/2021 - 24/8/2021) đã tiếp nhận 160 hồ sơ, trong đó đúng hạn 160/160 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã số hóa vào phần mềm 100%.

Triển khai thực hiện Thông tư 04/TT-BTP của Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch, trong tháng 7 đã tiếp nhận 62 hồ sơ, trong đó đúng hạn 62/62, tỷ lệ hồ sơ đã số hóa vào phần mềm 100%.

4. Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn; duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong tháng 08 (từ ngày 25/7/2021 – 24/8/2021) đã tiếp nhận 247 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 247 hồ sơ, đúng hạn 247/247 chiếm tỷ lệ 100 %, tỷ lệ hồ sơ số hóa phần mềm 100%.

5. Hoạt động của Trung tâm thương mại

Ban quản lý Trung tâm thương mại huyện đã tiến hành thông báo, tuyên truyền cho bà con nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc..... Tiến hành thu tiền lô ở khu vực tự tiêu, tự sản, thu vãng lai và đã nộp ngân sách thị trấn Sịa đúng thời gian quy định.

Từ ngày 01/9/2021 đến nay đã tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán tại Trung tâm thương mại huyện để phòng, chống dịch Covid – 19; bà con tiểu thương đã chấp hành tốt việc tạm dừng kinh doanh, buôn bán theo chỉ đạo của UBND huyện.

6. Công tác phòng chống dịch Covid -19

Tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp để phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của cấp trên; quản lý công dân đến lưu trú trên địa bàn, đặc biệt là công dân đến từ vùng dịch, thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, cách ly y tế theo quy định. Trong tháng 8 trên địa bàn thị trấn Sịa đã phát sinh 14 trường hợp F1(đã đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định), 222 trường hợp F2 (đã ban hành quyết định cách ly tại nhà). Tuyên truyền lưu động về việc chấp hành quy định cách ly, giám sát y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Tổ chức dán băng cách ly, giám sát y tế tại nhà cho các đối tượng cách ly.

Đã làm việc và tiến hành cam đoan, cam kết đối với bà Đặng Thị Hòa ở tổ dân phố Giang Đông, thị trấn Sịa liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Lâm ở tại tổ dân phố Thạch Bình, thị trấn Sịa do vi phạm về việc ” không thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

B. TỒN TẠI HẠN CHẾ

1. Tiến độ điều chỉnh, bổ sung diện tích đất Nông nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn còn chậm (hiện tại còn 02 tổ dân phố chưa hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung diện tích đất Nông nghiệp).

2. Việc thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu còn chậm so với Kế hoạch đề ra.

3. Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đề ra.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 09 NĂM 2021

1. Tiến hành rà soát nhu cầu của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để đăng ký vốn khuyến công tỉnh năm 2022.

2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thu hoạch thắng lợi vụ Hè Thu 2021 và thu hoạch rau màu trước mùa mưa bão.

3. Tăng cường công tác theo dõi, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu 2021. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng đến từng hộ trên địa bàn thị trấn. Vận động người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tu sửa chuồng trại đảm bảo không bị mưa tạt, gió lùa vào mùa mưa, dự trữ thức ăn trong mùa mưa bão; đồng thời, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để tăng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

4. Chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản tận thu trước mùa mưa lũ, hướng dẫn bà con tiến hành gia cố, bảo vệ diện tích ao hồ. Tiếp tục bảo quản, duy trì rừng ngập mặn phân tán trên vùng nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát huy tốt vai trò của Chi hội nghề cá trong công tác bảo vệ nguồn lợi.

5. Khảo sát các khu đất bằng chưa sử dụng do UBND thị trấn quản lý không đủ điều kiện để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất; có kế hoạch phối hợp với các ban ngành cấp huyện giải quyết các khu đất trên.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng mà các hộ dân đang sử dụng để đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp.

6. Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện cấp giấy phép xây dựng cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện việc ra quân lập lại trật tự đô thị; trong đó, tập trung hoàn thành việc lập lại trật tự kinh doanh, buôn bán ở Trung tâm thương mại huyện. Cùng cố, kiện toàn nhân sự Ban quản lý Trung tâm thương mại huyện; trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm thương mại huyện.

7. Tiếp tục thi công công trình hạ tầng khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện, công trình đường vào trường mầm non Bình Minh (Cơ sở 2) đến đường vào Chùa Khuông Phò, đường Kiệt 2 Tam Giang thuộc TDP An Gia, hạ tầng khu dân cư xen ghép từ đường Nguyễn Kim Thành đến đường Nguyễn Đình, công trình đường ven sông Sịa, đoạn từ đường Nguyễn Vĩnh (Cầu Vĩnh Hòa) đến đường Tỉnh Lộ 4 (Trạm bơm Tây Hưng), công trình nhà văn hóa TDP Thạch Bình, công trình Trường Mầm non Bình Minh, Hạng mục: Nhà đa năng, công trình nhà vệ sinh Trường Tiểu học Số 1 thị trấn Sịa và trường mầm non Sơn Ca.

8. Tổ chức dâng hoa, dâng hương, đồng thời tiến hành tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

Chỉ đạo các chi hội khuyến học của các tổ dân phố tổ chức phát thưởng cho các em học sinh có thành tích trong học tập năm học 2020 – 2021.

9. Triển khai, thực hiện đúng, kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, quan tâm đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em; tiếp tục tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động theo kế hoạch. Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, chi trả trợ cấp hàng tháng, một lần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ neo đơn, người nghèo.

- Thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí mai táng, xác định mức độ khuyết tật thường xuyên cho các đối tượng.

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và quyết định số 23/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình, tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 theo quy định của UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác CCHC, công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa. Tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan thị trấn.

11. Rà soát danh sách nam thanh niên trong độ tuổi SSNN từ 18 đến 25 tuổi và 26 đến 27 tuổi (đối với các nam thanh niên đã đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) để chuẩn bị cho công tác sơ tuyển khi có kế hoạch của trên. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm và phương tiện cho công tác phòng chống bão, lũ năm 2021

12. Tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức ứng trực 24/24 giờ hàng ngày; đồng thời triển khai công tác nắm tình hình ANTT trên địa bàn, tập trung vào tình hình có liên quan đến các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Tổ chức tiếp dân giải quyết công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp đổi CCCD và các thủ tục giấy tờ khác liên quan đến việc cư trú của công dân. Tiếp tục thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2021. UBND thị trấn đề nghị các ban, ngành, đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, đề ra giải pháp, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./

Nơi nhận:

- UBND huyện. } (Báo cáo).
- TV. Đảng ủy, }
- TT.HĐND, UBND, UBMT thị trấn;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- HTX, Trạm y tế, trường học, TTTM;
- Các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Tiến